



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๐ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๑๕/ว.๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิบัติที่สำคัญ (Big Rock) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๓.๗/ว.๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หนังสือ ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๐/ว.๒๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Polcy ตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขยายถึงปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

เพื่อให้การดำเนินการตามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรลุผลสำเร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก จึงขอกำหนดแนวนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Polcy) และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ดังนี้

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (No Gift Polcy) ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวซึ่ง ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ที่เป็นปกติประเพณีนิยมที่การให้ของขวัญแก่กันและของขวัญที่ให้นั้น จะมีราคาหรือมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดไว้
๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในการบังคับบัญชามีได้ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ของรัฐมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

๕. เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชน ในการแสดงความยินดีการแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพรการลงนามใสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ

๖. หลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากบุคคลที่มาติดต่อราชการด้วยการแจ้งนโยบายงดรับของขวัญ และขอความร่วมมือไม่นำของขวัญมามอบให้ หากได้รับของขวัญ และไม่สะดวกส่งกลับคืนหรือนำกลับ ของขวัญดังกล่าวจะถูกนำไปบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก